

Chúa Nhật V Phục Sinh 3/5/2026

Lễ Kính Đức Mẹ La Vang - 10AM

Ý Lễ Trong Tuần

Tin Mừng Ga 14, 1-12

Thứ Bảy (2/5): (+LH Christopher +2 LH Giuse)
(+ LH Tiên Nhân + Tạ Ơn: 55 Năm Thành Hôn)

Chúa Nhật (3/5): **Chúa Nhật V Phục Sinh**

Lễ Kính Đức Mẹ La Vang Tại Linh Đài
(+ 2 LH Anna + LH Giuse + Các Linh Hồn)
(+ LH Tôma + LH Catarina + LH Anna
+ Tạ Ơn + Bình An + Các LH)

Thứ Hai (4/5): Mùa Phục Sinh

Thứ Ba (5/5): Mùa PS + Các LH

Thứ Tư (6/5): Châu Thánh Thể Từ 8AM tới 6PM.

Thánh Lễ lúc 8AM + Các LH

Đáp ca: Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.

Allêluia, Allêluia: Chúa nói: “**Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. / Ai ở lại trong Thầy, / thì sinh nhiều hoa trái.**” Allêluia.

Thứ Năm (7/5): Mùa Phục Sinh + Các LH

Thứ Sáu (8/5): Mùa Phục Sinh + Các LH

Thứ Bảy (9/5): Mùa Phục Sinh

Chúa Nhật (10/5): **Chúa Nhật VI Phục Sinh**

Sách Bài Đọc Năm A: trang 287

Thánh Vinh Đáp Ca: Xin đổ tình thương xuống chúng con, / lạy Chúa, / như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

Allêluia, Allêluia: Chúa nói: “**Chính Thầy là con đường, / là sự thật và là sự sống. / Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.**” Allêluia.

Tiền Dânq Chúa CN 26/4/2026

- Thánh Lễ Tiếng Việt: \$2,697.00
- Thánh Lễ Tiếng Anh: \$1,637.00

Phụng Vụ Chúa Nhật 10/5/2026

Lời Chúa, Lời Nguyện (Thứ Bảy): Ban Giáo Lý
Lời Chúa, Lời Nguyện (CN): Nhóm PV I
Thừa Tác Viên (CN): Ông Nguyễn Văn Nam, Anh Hà Thanh Phong, Chị Cecilia Đặng, Anh Lê Đức Thanh
Xin Tiền Nhà Thờ (CN): KT Lê Thị Thành

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha 5/2025

Cầu nguyện cho mọi người đều có lương thực: Chúng ta hãy cầu nguyện để tất cả mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, cam kết tránh lãng phí thực phẩm và đảm bảo rằng mọi người đều có thể tiếp cận với thực phẩm chất lượng.

Phúc Âm: ¹ Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. ² Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. ³ Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. ⁴ Và Thầy đi đâu, thì anh em biết đường rồi.”

⁵ Ông Tô-ma nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường ?” ⁶ Đức Giê-su đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. ⁷ Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em biết Người và đã thấy Người.”

⁸ Ông Phi-líp-phê nói: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” ⁹ Đức Giê-su trả lời: “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-líp-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’? ¹⁰ Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra. Nhưng Chúa Cha, Đấng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. ¹¹ Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. ¹² Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.”

Suy niệm: (TGM Giuse Nguyễn Năng)
Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su nói: “Ta đi dọn chỗ cho các ngươi. Ta sẽ đến và đem các ngươi theo Ta, để Ta ở đâu, các ngươi cũng ở đó. Đức Giê-su về trời bên Chúa Cha và sẽ đón chúng ta trong ngày cuối đời của mỗi người và nhất là trong ngày Ngài quang lâm. Qua biến cố Phục Sinh, Đức Giê-su đã mở cho chúng ta con đường đi vào ơn cứu độ và vinh quang với Người. Chúng ta hãy an tâm, tin tưởng và vững lòng đi theo Đức Giê-su.

Lời Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa muốn rằng Chúa ở đâu, môn đệ của Chúa cũng được ở đó. Lời Chúa đang trấn an mỗi người chúng con vì chúng con tin rằng mình đã được Chúa chuẩn bị chỗ cho chúng con trên nước của Chúa. Điều quan trọng là chúng con phải biết tự bảo vệ và giữ lấy địa vị của mình: địa vị làm con Chúa. Xin giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương Chúa đã dành cho chúng con. Xin giúp chúng con đừng vì yếu đuối mà đánh mất ân huệ cao quý Chúa ban. Amen.

Ghi nhớ: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”.

Tiền Bỏ Ông Mùa Chay Giúp Giáo Hội Quê Nhà

Xin quý cụ, quý ông bà anh chị em mang tiền bỏ ống suốt Mùa Chay giúp đỡ GH quê nhà tới Nhà Thờ để tiện việc đúc kết và gửi về những nơi cần. Chân thành cảm ơn!

Đọc Kinh Tôn Vương

5g chiều nay tại nhà:

Ông Bà Cố Nam (316) 259-9484
12413 E Lincoln Ct., Wichita, KS 67207
Hướng dẫn: Lấy đường Kellogg đi về hướng đông, exit đường Greenwich Rd và dùng 2 lanes bên trái tiếp tục chạy theo đường Kellogg Dr. Đường Kellogg Dr sẽ chuyển sang đường 127th St. E, tới đường E Lincoln St. quẹo phải, tới đường E Lincoln Ct quẹo trái, nhà nằm ở cuối đường Lincoln Ct.

Kinh Cầu Cho Ơn Gọi và Tu Sĩ

Lạy Chúa Cha toàn năng, / xin ban ơn phước cho Giáo phận của chúng con / với ân sủng của nhiều ơn gọi linh mục và đời sống tu trì.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, / xin ban cho những người Chúa kêu gọi lòng sẵn sàng / và tinh thần quảng đại để hiến dâng cuộc đời / và tài năng của mình để phục vụ Chúa và Giáo Hội.

Xin Chúa gia tăng đức tin của mỗi người trong Giáo phận của chúng con, / đặc biệt là đức tin của những người mà Chúa đã kêu gọi và sẽ tiếp tục kêu gọi. / Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, / Chúa chúng con. Amen.

Hội CBMCG Và Đoàn LMTT Mời HỌP

Sau Thánh Lễ Chúa Nhật tới, ngày 10/5, kính mời quý thành viên Hội CBMCG và Đoàn LMTT ghé sang Trung Tâm họp định kỳ. Xin mọi người có mặt đông đủ. Chân thành cảm ơn!

Đoàn Thiếu Nhi Thông Báo

- Để chúc mừng và nhìn nhận những cố gắng của các em học sinh, sinh viên trong Cộng Đoàn tốt nghiệp Trung Học và Đại Học khóa 2025-2026, Cha xứ sẽ dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho các em vào Chúa Nhật 24/5. Xin các em gửi thông tin đến Trưởng Nhật Phạm (nhat.pham@veym.net, 316-519-4360).
- Đoàn Thiếu Nhi sẽ tổ chức Trại Đoàn Kết VIII tại Harvey County Camp Hawk, Newton, KS bắt đầu từ 3PM thứ Sáu ngày 19/6 tới 11AM Chúa Nhật ngày 21/6. Lệ phí cho mỗi em là \$30. Mọi chi tiết xin liên lạc với Trưởng Thảo Trần (226-6023) hoặc Trưởng Lynn Nguyễn (516-0362).

Hội Thảo Alzheimer & Caregiving

Alzheimer's Foundation of America có buổi hội thảo miễn phí về bệnh Alzheimer (bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành động) và cách chăm sóc cho những người bị bệnh này, vào thứ Tư ngày 20/5 từ 10AM tới 1PM, tại Drury Plaza Hotel Broadview, 400 West Douglas Avenue, Wichita, KS 67202. Quý vị nào muốn đăng ký để tham dự hội thảo, để hiểu thêm về bệnh lý hoặc biết thêm về cách chăm sóc cho bệnh nhân, xin nhân vào link dưới đây để đăng ký giữ chỗ. <https://alzfdn.org/event/2026-educating-across-america-tour-wichita-ks/>



Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chân thành cảm ơn quý ân nhân ủng hộ các chương trình của Cộng Đoàn Giáo Xứ:

Ứng Hộ Mái Vòm Linh Đài Đức Mẹ La Vang

- Ông Bà Lê Văn Thành \$1,000
- Gđ Anh Chị Kỳ Đặng \$1,000
- Chị Triky Ninh \$500
- Anh Chị Quốc Võ ủng hộ 42 bao xi măng loại 80 lbs để đổ thành các khối xi măng giữ các lều đứng vững trước gió lớn.
- Quý anh chị em thiện nguyện viên dành thời giờ chiều thứ Bảy và chiều Chúa Nhật vừa qua làm các khối xi măng giữ lều.

Nguyễn xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, ban mọi ơn lành trên Quý Vị và Gia Đình.

Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Thông Báo

TNTT sinh hoạt từ 3:30 tới 5:15 pm. Nếu các em không đi Lễ Thiếu Nhi sau giờ sinh hoạt, xin các phụ huynh đón con em mình đúng giờ, để các Huynh Trưởng còn qua Nhà thờ dự Lễ, 5:30-6:30 pm Thánh Lễ Thiếu Nhi.

Cám Ơn

Cộng Đoàn Giáo Xứ chúng con chân thành tri ân Đức Cha Carl Kemme đã đến dâng Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ La Vang cùng các Cha đồng tế, quý sơ cùng quý thầy, quý tu sĩ. Cộng Đoàn Giáo Xứ cũng chân thành cảm ơn tất cả quý Ban Ngành Đoàn Thể cùng tất cả những ai góp phần chuẩn bị cho Thánh Lễ hôm nay được thêm phần trang trọng, sốt sắng. Giáo Xứ cũng chân thành cảm ơn quý giáo dân đã đến tham dự Thánh Lễ hôm nay. Nguyễn xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang, gìn giữ và tăng sức cho Đức Cha, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và toàn thể mọi người.

Lịch Trình Sinh Hoạt

- 6/5/2026: 8AM Thánh Lễ khai mạc ngày Châu Thánh Thể
- 15,16/5/2026: KT Nguyễn Duy Khang bán quán
- 24/5/26: Lễ Bế giảng Trường Việt Ngữ & Lễ các em Ra Trường ở Wichita (bên Trung Tâm)
- 31/5/2026: Lễ dâng hoa kính Đức Mẹ (bên Trung Tâm)
- 07/6/2026: Quan Thầy Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
- 14/6/2026: Lễ Quan Thầy Giáo Xứ lúc 10 AM: Việt Mỹ